

PHẦN II		PHIẾU KHÁM SỨC KHỎE	
Do bác sĩ tại cơ sở y tế được HKVN chấp nhận khám sức khỏe ghi	Tài liệu này dùng để cung cấp các thông tin xác thực cho Hãng vận chuyển để xác định tình trạng sức khỏe của hành khách đi máy bay được chỉ rõ trong MEDIF I khi hành khách được chấp nhận chuyển chỗ. Những thông tin này đưa ra những hướng dẫn cần thiết nhằm cung cấp cho khách những điều kiện tốt nhất. Bác sĩ khám cho khách sẽ được yêu cầu trả lời các câu hỏi (Đánh dấu "X" vào các ô thích hợp CÓ hoặc KHÔNG) hoặc đưa ra các câu trả lời chính xác và ngắn gọn. Các ô trong bản này được điền bằng chữ in hoa hoặc chữ đánh máy.		Tài liệu này phải được chuyển về Văn phòng được chỉ định của hãng vận chuyển
MEDA 01	Tên hành khách:	Nam/Nữ	Tuổi:
MEDA 02	Tên của bác sĩ khám: Địa chỉ: Số điện thoại liên lạc:	Nơi làm việc:	Nhà riêng:
MEDA 03	Các dữ liệu y tế: Chẩn đoán chi tiết (bao gồm cả những biểu hiện có liên quan đến tính mạng). Ngày xuất hiện triệu chứng đầu tiên:	Ngày phẫu thuật:	Ngày chẩn đoán:
MEDA 04	Dự đoán chiếu hưởng bệnh tật của khách đối với hành trình bay dự kiến:		
MEDA 05	Có bệnh truyền nhiễm không?	Không <input type="checkbox"/> Có <input type="checkbox"/>	Nếu CÓ, ghi rõ:
MEDA 06	Người bệnh có gây khó chịu cho những hành khách khác không (mùi, hình dáng, cách cư xử)?	Không <input type="checkbox"/> Có <input type="checkbox"/>	Nếu CÓ, ghi rõ:
MEDA 07	Người bệnh có sử dụng được loại ghế bình thường trên máy bay với lưng ghế dựng thẳng khi có yêu cầu?	Không <input type="checkbox"/> Có <input type="checkbox"/>	
MEDA 08	Người bệnh có thể tự phục vụ trên máy bay không (*) (bao gồm ăn uống, đi vệ sinh...)?	Không <input type="checkbox"/> Có <input type="checkbox"/>	Nếu KHÔNG, cần giúp đỡ gì?
MEDA 09	Có cần người đi cùng hay không? Không <input type="checkbox"/> Có <input type="checkbox"/>	Nếu CÓ, các điều kiện trong phần MEDIF I/E có được chấp nhận không? Không <input type="checkbox"/> Có <input type="checkbox"/> Nếu KHÔNG, ghi rõ các yêu cầu về người đi cùng:	
MEDA 10	Hành khách có cần dùng bình ô-xy (**) trong khi bay? (Nếu CÓ, ghi rõ lưu lượng khí)	Không <input type="checkbox"/> Có <input type="checkbox"/>	Lưu lượng (lít/phút) <input type="text"/> Liên tục? Không <input type="checkbox"/> Có <input type="checkbox"/>
MEDA 11	Người bệnh có cần dùng loại thuốc (*) nào khác ngoài loại thuốc tự mang theo hoặc có sử dụng loại dụng cụ đặc biệt như máy hô hấp, lồng nuôi trẻ em thiếu tháng (**)...	(a) Tại mặt đất Không <input type="checkbox"/> Có <input type="checkbox"/>	Nếu CÓ, ghi rõ:
MEDA 12		(b) Trên máy bay Không <input type="checkbox"/> Có <input type="checkbox"/>	Nếu CÓ, ghi rõ:
MEDA 13	Hành khách có cần cấp cứu tại điểm đến (Nếu CÓ, ghi rõ việc bố trí như thế nào, Nếu KHÔNG, ghi rõ "Không cần cấp cứu")	(a) Trong thời gian trung chuyển Không <input type="checkbox"/> Có <input type="checkbox"/>	Ghi rõ:
MEDA 14		(b) Khi đến sân bay cuối cùng Không <input type="checkbox"/> Có <input type="checkbox"/>	Ghi rõ:
MEDA 15	Các thông tin quan trọng khác có liên quan đến việc vận chuyển an toàn hành khách	Không <input type="checkbox"/> Có <input type="checkbox"/>	Nếu CÓ, ghi rõ (**)
MEDA 16	Các bố trí khác do bác sĩ khám chỉ định		
(*) GHI CHÚ	Tiếp viên không có trách nhiệm phục vụ đối với từng hành khách riêng biệt, tránh ảnh hưởng đến việc phục vụ những hành khách khác. Mặt khác, tiếp viên chỉ được đào tạo sơ cứu, không được phép tiêm hoặc cho uống thuốc.		
(**) ĐẶC BIỆT LƯU Ý	Các chi phí nếu có và chi phí cung cấp các thiết bị đặc biệt của Hãng vận chuyển do hành khách chịu.		
Ngày	Địa điểm	Chữ ký của Bác sĩ và dấu của cơ sở y tế được HKVN chấp nhận (Ghi rõ họ tên)	
CAM KẾT CỦA HÀNH KHÁCH			
Tôi ủy quyền cho:..... (Tên của bác sĩ tại cơ sở y tế được chấp nhận của HKVN) cung cấp cho Hãng vận chuyển những thông tin theo yêu cầu của Hãng vận chuyển nhằm xác nhận sức khỏe của tôi có thể đi bằng đường không với điều kiện những thông tin này được giữ kín trong phạm vi sử dụng của nó và tôi đồng ý chịu mọi chi phí cho bác sĩ khi thực hiện điều trên. Tôi cũng biết rằng, nếu được chấp nhận vận chuyển, hành trình bay của tôi sẽ phụ thuộc vào điều kiện chuyển chỗ biểu giá của Hãng vận chuyển có liên quan và Hãng vận chuyển này sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm nào vượt quá các điều kiện trong biểu giá đó. Tôi cũng đồng ý trả cho Hãng vận chuyển mọi chi phí đặc biệt phát sinh có liên quan đến việc vận chuyển của tôi.			
Ngày	Địa điểm	Chữ ký của Hành khách (Ghi rõ họ tên)	